



ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง โครงการเรียนรู้และทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
(MU LabPass) พ.ศ. ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการด้วยความปลอดภัยตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา โดยใช้ระบบ e-learning ในการเรียนรู้และทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ยิ่งขึ้น คณะอนุกรรมการอำนวยการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โครงการเรียนรู้และทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (MU LabPass) พ.ศ. ๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง โครงการเรียนรู้และทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (MU LabPass) พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้

๑. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

“นักศึกษา” หมายถึง นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานชั้นปีที่ ๑-๒ ในสาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และกายวิภาคศาสตร์

“ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” หมายถึง ห้องปฏิบัติการที่รับผิดชอบโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการเรียนการสอนรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา และกายวิภาคศาสตร์

“MU LabPass” หมายถึง โครงการเรียนรู้และทดสอบด้านความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ในระบบ e-learning โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจากหลักสูตรความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น จะได้ใบรับรอง MU LabPass Certificate

๒. นักศึกษา จะต้องเข้าเรียนรู้และทดสอบความรู้ในระบบ e-learning ให้ผ่าน (ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน หากนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าเรียนในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆรายวิชาที่มีชั่วโมงเรียนในห้องปฏิบัติการ

๓. นักศึกษาทุกคนที่ใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยมหิดล ต้องปฏิบัติตามแนวคู่มือด้านความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการหรือ คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ รั้งสี เคมี อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และแนวทางปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

วิฑูรย์ สิริ

(ศาสตราจารย์รัชตะ รัชตะนาวิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล